

# โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลักคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการผลิตอย่างครบวงจรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยมีการปรับตัวทั้งด้านการผลิต การตลาด การพัฒนา การออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อในประเทศต่าง ๆ มีการปรับรูปแบบจากการผลิตตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ มาเป็นการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง ขณะเดียวกันผู้ซื้อสินค้าแฟชั่นในปัจจุบันก็มีทางเลือกสำหรับการสรรหาสินค้าได้หลากหลายช่องทางทั้งการมาเลือกซื้อสินค้าถึงแหล่งผลิต แหล่งค้า หรือการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น การให้ความรู้กับผู้ซื้อผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทราบถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น และความพร้อมของนักออกแบบไทยที่มีฝีมือด้านการออกแบบระดับโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็น และจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการติดต่อซื้อขายสินค้าแฟชั่นระหว่างไทยกับต่างประเทศมากขึ้น

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อช่วยสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมและโอกาสในการนำเสนอผลงานในระดับอินเตอร์ การจัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการทำธุรกิจแฟชั่นที่ประสบผลสำเร็จ จัดกิจกรรมผู้ซื้อและสื่อสัญจรจากต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงศักยภาพของย่านการค้าแฟชั่นต่าง ๆ ของไทย อันจะช่วยสร้างความเข้าใจถึงความสามารถของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยทั้งในด้านการเป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งซื้อขายสินค้าแฟชั่น และมีนักออกแบบที่พร้อมพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มประเทศต่าง ๆ

## วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้ศักยภาพของนักออกแบบ ความเป็นแหล่งวัตถุดิบ และสินค้าแฟชั่นของไทย

## กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประกอบการ SMEs - ผู้ที่สนใจด้านแฟชั่น

## สาขาเป้าหมาย

1. อุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งประกอบด้วย สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ
2. สาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ

## ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ ชั้น 5 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2202 4571-73